



สิ่งแวดล้อม

จากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ซึ่งวันนี้หลายพื้นที่น้ำเริ่มลดลงแล้ว บางแห่งประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ปัญหาที่ตามมา คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น ขยะปริมาณมหาศาล ดินโคลน กลิ่นน้ำเน่า สิ่งเหล่านี้จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ดีเกราะเคาะไม้สัปดาห์นี้จึงออกไปสอบถามเหล่าชาวอุดมศึกษาว่ามีทางออกอย่างไรกับปัญหาเหล่านี้

เริ่มจาก นายอิเช ทานากา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บอกว่า ได้ดูรายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ที่ประเทศญี่ปุ่น รู้สึกว่า เหตุการณ์ในประเทศไทยคล้ายแล้ว แต่พอได้มาประเทศไทยแล้วได้มาช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทำให้เห็นว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยยังวิกฤติอยู่ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งคงต้องรอให้น้ำลดลงมากกว่านี้จึงจะเห็นแนวทางการฟื้นฟู แต่ในส่วนที่น้ำลดแล้วอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร บางส่วน พบว่า มีขยะเป็นจำนวนมาก จากนี้ไปรัฐบาลคงต้องหันมาบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ซึ่งตนไม่ทราบว่าจะแนวทางของประเทศไทยเป็นเช่นไร จึงอยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมหลังจากนี้ บ้านไหนน้ำลดลงแล้ว ก็ควรเร่งมือทำความสะอาด และพยายามช่วยเหลือตนเองก่อนหากภาครัฐยังไม่มีความระมัดระวังออกมา ส่วนการจัดระบบ



อิเช

ผังเมืองใหม่ไม่ให้ขวางทางน้ำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทำ ซึ่งรัฐจะต้องวางแผนให้ดี เพราะหากทำไม่เป็นระบบก็จะเกิดผลกระทบต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม ในประเทศญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับ

ประชาชน และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องมีแผนจัดการที่ดีและต้องฟื้นฟูให้รวดเร็ว เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้

น.ส.วิรรอง ชูพันธ์ หรือ น้องตัง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาสื่อสารมวลชน เอกวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เห็นว่า การรักษาสีสิ่งแวดล้อมควรจะเริ่มต้นจากตัวเราก่อน ไม่ใช่ผลักภาระไปให้สังคมหรือคนอื่น ๆ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปดูแลปลูกป่าในพื้นที่ป่าใหญ่



วิรรอง

เท่านั้น แต่เราสามารถเริ่มต้นด้วยการดูแลและไม่นำไปทำลายสิ่งแวดล้อมรอบบ้านเราก่อน จากนั้นค่อย ๆ ขยายวงออกไป โดยเฉพาะเมื่อหลังน้ำลดเราจะมีขยะจากซากความเสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลและช่วยกันทำความสะอาด

สะอาด เพราะไม่อยากให้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง นอกจากนี้อาจให้ภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข เข้ามาช่วยกำจัดขยะ โดยมีน้ำยาฆ่าเชื้อโรคมารักษาตามบ้านเรือนให้ผู้ประสบภัยด้วย เชื่อว่าสิ่งแวดล้อมที่เสียหายจะกลับมาดีเช่นเดิม โลกใบนี้ก็จะน่าอยู่มากขึ้น

นายสุวิทย์ สลามเต๊ะ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวว่า มหาอุทกภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก แต่ก็เชื่อว่าอุทกภัยครั้งนี้จะทำให้คนไทยทุกคนได้ตระหนัก ตื่นตัว และเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนรักษาสีสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มากขึ้น แต่ก็ยังไม่สนใจหรือใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการดูแลและรักษาสีสิ่งแวดล้อม เราจะเจอปัญหาเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และจะหนักขึ้นเรื่อย ๆ สุดท้ายคนรุ่นหลังหรือเยาวชนที่จะต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า และประเทศชาติจะอยู่อย่างลำบาก ดังนั้น คนไทยน่าจะนำวิกฤติครั้งนี้มาเป็นบทเรียนให้ทุกคนได้ตระหนัก และ



สุวิทย์

ปลูกฝังให้เห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะต้องใช้กันอย่างประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้ไปอีกชั่วลูกชั่วหลาน รวมถึงการเตรียมตัวที่จะรับมือสถานการณ์ในอนาคต ส่วนการปลูกฝังควรเริ่มจากครอบครัว โรงเรียน มหาวิทยาลัย และชุมชน โดยสอนให้มีจิตสำนึกรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมลงมือปฏิบัติ เช่น การปลูกต้นไม้ ปลูกป่าชายเลน การรักษาดินน้ำถาวร ตลอดจนดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ อย่างไรก็ตาม หลังน้ำลดทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรมีโครงการที่จะนำนิสิต นักศึกษาเข้าไปช่วยฟื้นฟูอาคารสถานที่ ช่วยซ่อมแซมข้าวของที่เสียหาย กำจัดขยะ และช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับมาเหมือนเดิม.